

หนังสือพิมพ์รายวัน เชียงใหม่ เชียงใหม่ CHIANGMAI NEWS

อานนท์-อานวย มองคนละมุม

ขณะนี้ประชาชนและวิญญูชนในเชียงใหม่กำลังวิพากษ์-วิจารณ์กรณีที่บรรดาศิษย์เก่า-ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำพากันเคลื่อนไหวเพื่อทำการปลดอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ออกจากตำแหน่งสาเหตุเพราะขาดความชอบธรรมตามคำกล่าวอ้าง

รศ.ดร.อานนท์ เทียงตรง เคยดำรงตำแหน่ง "อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแม่โจ้" มาจนจะครบ 2 วาระ อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ตลอดระยะเวลาที่ทำงานในตำแหน่งได้สร้างผลงานในแม่โจ้ไว้มาก และยังเป็นกำลังสำคัญที่ส่งให้แม่โจ้ยกระดับเป็น "มหาวิทยาลัย" ในเวลานี้

นายอานวย ยศสุข นายกสมาศศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 20 ซึ่งเป็นนักการเมืองคนดังคนหนึ่งของเชียงใหม่ และนายอานวยกับ รศ.ดร.อานนท์ ทั้งสองคนนี้ก็เพื่อนร่วมรุ่นสถาบันแห่งนี้เคยกอดคอรำเรียนวิชาความรู้ในสถาบันนี้มาด้วยกัน

คงไม่แปลกใจเลยที่ว่าทำไมทั้ง รศ.ดร.อานนท์ เทียงตรง และนายอานวย ยศสุข ถึงได้แตกคอกันเพราะการแย่งชิงความเป็นใหญ่ในสถาบันแห่งนี้จนกลายเป็นขมขื่นกับปุ่นมองหน้ากันไม่สนิท

ในฐานะที่นายอานวย เป็นศิษย์เก่าและเป็นนักการเมืองย่อมจะสังเกตเห็นผลประโยชน์ในวิถีทางทางการเมืองในอนาคตได้ดีไหนต้องรับปากชาวบ้าน หัวคะแนนในด้านของการฝากเด็กเข้าเรียนแต่ละปีตามโควต้า

ถ้าหากนายอานวยสามารถใช้พลังศิษย์เก่าทั้งหมดเขี่ยนายอานนท์ พ้นจากเก้าอี้แล้วส่งคนขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ "อธิการบดี" อะไรที่ว่อยากก็จะเริ่มง่ายขึ้นอย่างแน่นอน โดยนายอานวยจะก้าวขึ้นรับตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

การที่ รศ.ดร.อานนท์ เทียงตรง นั่งอยู่บนเก้าอี้นี้ ย่อมเป็นก้างคอกขวางลำคอซึ่งไม่เป็นผลดีต่อนายอานวย ยศสุข แม้ว่าทั้งสองจะเป็นเพื่อนกันแต่การที่จะส่งให้ "อธิการบดี" ปฏิบัติหันซ้ายหันขวาย่อมเป็นไปได้ยาก

ดังนั้นนายอานวย จึงต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะเขี่ยเพื่อร่วมรุ่นคนที่ชื่อ "อานนท์ เทียงตรง" พ้นไปจากสายตาโดยเร็ว ก่อนที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯลงมา โดยมีแบ็คทางการเมืองหนุนอยู่

ทางด้าน รศ.ดร.อานนท์ เทียงตรง ผู้ซึ่งเป็นข้าราชการประจำจึงยอมแสดงบทโต้ตอบไม่ได้แต่ถึงอย่างไรเขาก็ไม่ถึงกับ "ตะเกียงไร้สาย" เพราะคุณงามความดีที่สร้างไว้จนได้รั้งตำแหน่งนี้มาเกือบ 8 ปีเต็ม

ในฐานะเขาเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนผลักดันให้แม่โจ้เป็นมหา'ลัย ขึ้นมา เขาก็คงจะได้รับตำแหน่งอธิการบดีเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของเขา มิใช่หรือ-แม้ว่าจะรักษาการอยู่ไปเรื่อย ๆ

สรุปแล้วทั้ง รศ.ดร.อานนท์ นายอานวย ต่างฝ่ายก็แสดงความอยากและมีแนวความคิดต่างมุมมองในสถาบันแห่งนี้ด้วยกันแต่ไม่วรมหาเอการเมืองเข้าไปพัวพันและประการสำคัญ มิควรทำให้ชื่อเสียงศิษย์เก่าและสถาบันแห่งนี้เสียหายเพราะแค่ท่านทั้งสองคนนี้อีกเลย.